

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.34 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 30.25-30.45 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.34 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการ แนวโน้มทรงตัว รอติดตามการปราศัยของปรธน.โด널ด์ ทรัมป์ของสหรัฐ คาดกรอบวันนี้ 30.25-30.45 บาท

\* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีทิศทางทรงตัว เพื่อรอปัจจัยใหม่จากการเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน (Trade war) โดยต้องติดตามการปราศัยของปรธน.โด널ด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ที่ Economic Club of New York ในวันนี้ โดยจับตาคำกล่าวใหม่เกี่ยวกับข้อตกลง “ระยะที่ 1” ของจีน-สหรัฐ

\* สำหรับในคืนที่ผ่านมาสินทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวลงโดยมีการซื้อขายที่บางเบา เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดวันทหารผ่านศึกของสหรัฐ สำหรับค่าเงินในฝั่งเอเชียก็ต่างปรับตัวลง สวนทางค่าเงินเยน และค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่าเนื่องจากนักลงทุนยังมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

\* ขณะที่ค่าเงินปอนด์แข็งค่าเทียบดอลลาร์จากวานนี้ หลังจกมีแนวโน้มว่าพรรค Brexit กล่าวว่าจะไม่ชิงที่นั่งในสภาที่พรรคอนุรักษนิยมคว้าชัยในปี 2017 และจะมุ่งความสนใจไปที่การทำทายนักการเมืองที่ต่อต้านเบริกซิทแทน ซึ่งถือเป็นแรงหนุนที่สำคัญสำหรับนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 12 ธ.ค. โดยเป็นการเปิดทางให้พรรคอนุรักษนิยมผ่านข้อตกลงเบริกซิท

\* นอกจากนี้ ปัจจัยที่ถ่วงดอลลาร์ยังมาจากความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในฮ่องกง จากข้อมูลล่าสุดในฮ่องกง ตำรวจปราบจลาจลฮ่องกงยิงแก๊สน้ำตาที่มหาวิทยาลัยไถย้านเกาลุนตงในวันนี้ หนึ่งวันหลังจากที่ผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกยิงและชายคนหนึ่งถูกไฟเผาภายใต้หนึ่งในสถานการณ์ความไม่สงบที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในฮ่องกงในรอบกว่า 5 เดือน

\* สำหรับค่าเงินบาทวันนี้ยังทรงตัวเพื่อรอปัจจัยใหม่ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเป็นหลัก กรอบเงินบาทวันนี้ 30.25-30.45 บาท

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.25 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 98.20

\* เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 886.18 ล้านบาท

\* เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -1,750.43 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.347 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้